



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา
เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ
(Wellington College International School Bangkok)



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ รศ.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ พลเอก สลิท ทองภักดี กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ และนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายกูรติสร์ จันทรศรีชวลา สมาชิกวุฒิสภา ดร.ตาริกา ลัทธพิพัฒน์ ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ คุณคริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ เวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ และคณะ โดยคณะกรรมาธิการได้มีการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการจัดหลักสูตรตามระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจาก Wellington College สหราชอาณาจักร การดำเนินงานของสถานศึกษาจะเน้นทำการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนา และปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงประเทศในแถบเอเชีย ในจัดการเรียนการสอนออกเป็น ๓ ช่วงชั้น คือ Early Years Foundations Stage ระหว่างช่วงอายุ ๒ - ๕ ปี Junior School อายุ ๕ - ๑๐ ปี และ Senior School อายุ ๑๑ - ๑๘ ปี โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหาทันสมัย บรรยากาศการเรียนที่ผู้เรียนมีความสุข เข้าถึงความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ครอบคลุมทั้งการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากในห้องเรียน ทั้งในด้านของกีฬา ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาและการแสดง ให้สามารถสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคลและพัฒนาทักษะ ศักยภาพทางความรู้ เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้และเป็นประชากรที่ดีในสังคมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ครูผู้สอนและครูผู้ช่วยจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินอย่างละเอียดเป็นรายบุคคลว่า ผู้เรียนมีแนวโน้มพัฒนาไปทางไหนได้ดี เพื่อผลักดันผู้เรียนให้เติบโตและเรียนรู้ในแบบที่เหมาะสมกับตัวตนมากที่สุด โดยโรงเรียนได้จัดจำนวนครูผู้สอนและครูผู้ช่วยให้เพียงพอต่อการดูแลผู้เรียน เช่น เตรียมอนุบาลจัดให้มีผู้ใหญ่ ๑ คน ดูแลเด็ก ๔ คน ระดับอนุบาลจัดให้มีผู้ใหญ่ ๑ คน ดูแลเด็ก ๕ คน เป็นต้น



